



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
บริหาร ระดับต้น ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รับสมัครคัดเลือก  
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว  
และกีฬา โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับ  
การคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์และให้ข้อมูลเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๑/ว ๙  
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับ มติคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์และให้ข้อมูลเพิ่มเติม (รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้ายประกาศ)

อนึ่ง หากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
สัมภาษณ์รายใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทบริหาร ระดับต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามประกาศฯ

กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ยื่นเอกสารการสมัครภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศนี้ให้นำหลักฐานมายื่นคำร้องได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

*Thana Watt*

(นางสาวนันทริยา ทวีวงศ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น  
ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวน ๒๔ คน

(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘)

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่สมัคร	
			ผู้ช่วยปลัดกระทรวง	รองอธิบดีกรมพลศึกษา
๑๐๑	นาย เศกสันธุ์ จ้าวสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.กก.	✓	✓
๑๐๒	นาย สุธน วิชัยรัตน์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา และการกีฬา กรมพลศึกษา	✓	✓
๑๐๓	นาย สุรัตน์ จรรย์โยธิน	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง สป.กก.	✓	✓
๑๐๔	นาย ธนศร ดอกเตื่อ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี สป.กก.	✓	✓
๑๐๕	นาย ชาคริต ปิตานพวงศ์	ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สป.กก.	✓	✓
๑๐๖	นางสาว มิ่งขวัญ บุญโภคัย	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี สป.กก.	✓	✓
๑๐๗	นาย สิโรตม์ มียศ	เลขานุการกรม กรมการท่องเที่ยว	✓	✓
๑๐๘	นาย มาฆะ ภูจินดา	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร สป.กก.	✓	✓
๑๐๙	นาย ชนม์บันลือ วรรณพันธ์ุ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สป.กก.	✓	✓
๑๑๐	นางสาว วิมล ขอบสุข	ผู้อำนวยการกองกลาง สป.กก.	✓	✓
๑๑๑	นางสาว แสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมิ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี สป.กก.	✓	✓
๑๑๒	นางสาว จรรย์รักษ์ สาธิตกิจ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ สป.กก.	✓	
๑๑๓	นาย อนุกุล จันท์จรัส	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กก.	✓	
๑๑๔	นาย มหิธร สุรบญจรัส	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี สป.กก.	✓	
๑๑๕	นางสาว วรธีรา สุวรรณศร	ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว	✓	
๑๑๖	นาย สมชาย เสมอณี	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สป.กก.	✓	
๑๑๗	นาย อธิก ประเสนมูล	ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว	✓	
๑๑๘	นางสาว ศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี สป.กก.	✓	
๑๑๙	นาย อลงกรณ์ ไตรคุ้มตัน	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก สป.กก.		✓
๑๒๐	นาย พัฒพงศ์ พงษ์สกุล	ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา		✓
๑๒๑	นาย ทวีโชค พงษ์ดี	ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา		✓
๑๒๒	นาง กัญญารัตน์ ท่วมไธสง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ สป.กก.		✓
๑๒๓	นาย การเอก สำราญชลาธิ์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม สป.กก.		✓
๑๒๔	นางสาว นพรัตน์ ศตะรัตน์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน สป.กก.		✓

กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์และให้ข้อมูลเพิ่มเติม  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น  
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
(เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

วันที่	สถานที่	ภาคเช้า	ภาคบ่าย
		เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ห้องรับรอง ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	เลขประจำตัว ๑๐๑ - ๑๑๕	เลขประจำตัว ๑๑๖ - ๑๒๔

**หมายเหตุ**

- กำหนดการลงทะเบียน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป (เริ่มสัมภาษณ์ ๐๙.๐๐ น.)  
ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป (เริ่มสัมภาษณ์ ๑๓.๐๐ น.)
- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ